

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำเร็จ แก้วฉ่ำ	ประธานสภาเทศบาลฯ	สำเร็จ แก้วฉ่ำ	
๒	นางอุทัย วาดทอง	รองประธานสภาเทศบาลฯ	อุทัย วาดทอง	
๓	นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี	
๔	นายวัฒน์ศักดิ์ สุขอุ้น	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	วัฒน์ศักดิ์ สุขอุ้น	
๕	นายวิทยา ชำนินวน	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	วิทยา ชำนินวน	
๖	นายวิทยา ลี้มวิชิต	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	วิทยา ลี้มวิชิต	
๗	นายประเพียร ประทับศิลป์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ประเพียร ประทับศิลป์	
๘	นายสมโภชน์ ชุ่มขุน	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	สมโภชน์ ชุ่มขุน	
๙	นายวินิจ ใจซื่อ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	วินิจ ใจซื่อ	
๑๐	นายวิโรจน์ นาคแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	วิโรจน์ นาคแก้ว	
๑๑	นางสาวจิรนนท์ อินทมุสิก	เลขานุการสภาเทศบาลฯ	จิรนนท์ อินทมุสิก	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพฑูรณ์ คงเดิม	นายกเทศมนตรีฯ	ไพฑูรณ์ คงเดิม	
๒	นายนิโรจน์ จันท์เมฆ	รองนายกเทศมนตรีฯ	นิโรจน์ จันท์เมฆ	
๓	นางสายใจ จันท์แสงกุล	รองนายกเทศมนตรีฯ	สายใจ จันท์แสงกุล	
๔	นายปกิต ทนุผล	เลขานุการนายกฯ	ปกิต ทนุผล	
๕	นายสุนทร ผอมทอง	ที่ปรึกษานายกฯ	สุนทร ผอมทอง	
๖	นางสาวสุทิตา ชัยเจริญ	รองปลัดเทศบาล	สุทิตา ชัยเจริญ	
๗	นางปรารธนา สุดสาย	หัวหน้าสำนักปลัด	ปรารธนา สุดสาย	
๘	นางสาวสุนิศา เกตุแดง	หัวหน้ากองคลัง	สุนิศา เกตุแดง	

/ผู้เข้าร่วมประชุม.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๙	นายสุภิน รัตนพันธ์	นายช่างโยธา	สุภิน รัตนพันธ์	
๑๐	นางสาวณัฐปภัทร์ คชฉิม	นิติกร	ณัฐปภัทร์ คชฉิม	
๑๑	นางสาวจันทิมา กุลจู้	บุคลากร	จันทิมา กุลจู้	
๑๒	นางสุพรรณนิภา อินทร์จันทร์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	สุพรรณนิภา อินทร์จันทร์	
๑๓	นางสาวประสพสุข สงขาว	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์	ประสพสุข สงขาว	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางรัตนา แก้วพิชัย	สมาชิกสภาเทศบาล	รัตนา แก้วพิชัย	ลา
๒	นายลือไทย ปานสังข์	สมาชิกสภาเทศบาล	ลือไทย ปานสังข์	ลา

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมนัส จันทรวิไล	นายช่างชลประทาน	มนัส จันทรวิไล	
๒	นายประสาน อบเชย	เจ้าหน้าที่ชลประทาน	ประสาน อบเชย	
๓	นางสาวไประยา มีเนตร	ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ออมสิน	ไประยา มีเนตร	
๔	นายภูธร จงพะ	เจ้าหน้าที่ ธ.ออมสิน	ภูธร จงพะ	

เปิดประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

น.ส.จิรนนท์ อินทมูลิก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
 เลขาธิการสภาฯ ราชการ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ครั้ง
 นี้เป็นการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วัน
 พุธที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
 เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมาชิกเข้าร่วม ๑๐ ท่าน ลา ๒ ท่าน ครบองค์ประชุม

/น.ส.จิรนนท์ อินทมูลิก.....

น.ส.จิรนนท์ อินทมุสิก ลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
เลขานุการสภาฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

**๑.๑ การถ่ายโอนอ่างเก็บน้ำบางหินพร้อมระบบท่อส่งน้ำให้กับเทศบาลตำบล
คลองชะอุ่น**

นายสำเริง แก้วฉ่ำ ขอเชิญเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ได้ชี้แจงเรื่องการถ่ายโอนอ่าง
ประธานสภาฯ เก็บน้ำบางหินพร้อมระบบส่งน้ำให้กับเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

นายมนัส จันทรวิไล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุม
นายช่างชลประทาน ทุกท่าน กระผมนายมนัส จันทรวิไล นายช่างชลประทาน สืบเนื่องมาจากมีหนังสือ
จากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพนมได้ทำเรื่องมายังโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ให้
เข้าตรวจสอบน้ำคลองบางหินว่าท่อส่งน้ำชำรุดไม่สามารถสูบน้ำให้กับราษฎรได้ ทาง
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบที่บ้านนายสายชล
คงดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ปรากฏว่าพอเข้ามาตรวจสอบชาวบ้านบอกว่าท่อที่แตก
ชาวบ้านได้ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่อส่งน้ำเป็นท่อใยหิน (เอซี) ก็ได้พูดคุยกับ
ผู้ใหญ่บ้านและลงความเห็นที่ชาวบ้านอยากให้โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
เปลี่ยนจากท่อใยหิน (เอซี) เป็นท่อพีวีซีทั้งหมด ผมก็ได้รับเรื่องจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕
เข้าแผนส่งไปที่กรมฯ ซึ่งได้เข้าแผนปี ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเป็นท่อพีวีซี
ทั้งหมด ทางโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีก็ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านว่าหลังจาก
ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถ่ายโอนให้กับเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นดูแล
รับผิดชอบต่อไป

นายสำเริง แก้วฉ่ำ เจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ได้ชี้แจงและนำเรียนต่อสภาฯ ได้รับ
ประธานสภาฯ ทราบ ในเรื่องอ่างเก็บน้ำบางหินพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ให้สภาฯ ได้รับทราบและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหา ขอเชิญท่านปกติ ทนุผล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

นายปกติ ทนุผล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายปกติ ทนุผล
เลขานุการนายกฯ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ทางเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ขอให้
ท่านประธานหารือและฟังข้อคิดเห็นจากสมาชิกสภาฯ ว่าถ้าทางโครงการชลประทาน

- สุราษฎร์ธานีเปลี่ยนเป็นท่อพีวีซีเรียบร้อยแล้วนั้น ทางเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นยินดี
รับถ่ายโอนหรือไม่ เพราะอาจเป็นเงื่อนไขของการดำเนินการตามโครงการ
- นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ
นายวิทยา ลี้มวิชิต
สมาชิกสภาฯ
- ขอขอบคุณท่านปกติ ทนุผล เลขานุการสภาฯ หลังจากมีการช่อมแซมแล้วเสร็จจะมีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลฯ สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวิทยา ลี้มวิชิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เขต ๑ ผมคิดว่าควรมีการช่อมแซมให้แล้ว
เสร็จก่อน แล้วค่อยนำเรื่องการถ่ายโอนเข้ามาพูดคุยในการประชุมสภาฯ ขอขอบคุณ
ครับ
- นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ
นายมนัส จันทรวิไล
นายช่างชลประทาน
- ขอขอบคุณท่านวิทยา ลี้มวิชิต สำหรับข้อเสนอแนะ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญคุณมนัส จันทรวิไล นายช่างชลประทาน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายมนัส จันทรวิไล นาย
ช่างชลประทาน จุดประสงค์ในการช่อมแซมแล้วเสร็จก็จะถ่ายโอน และให้ทาง
เทศบาลฯ ได้ดูแลต่อไป เพราะถ้าช่อมแซมแล้วไม่รับถ่ายโอนทางชลประทานก็ต้อง
ดูแลรับผิดชอบต่อไปเรื่อยๆ
- นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ
นายวิทยา ชำนิฉนวน
สมาชิกสภาฯ
- ขอขอบคุณคุณมนัส จันทรวิไล นายช่างชลประทาน ขอเชิญท่านวิทยา ชำนิฉนวน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวิทยา ชำนิฉนวน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เขต ๑ ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
โครงการโดยมีตัวแทนจากสภาฯ และผู้นำชุมชนได้ศึกษาเรื่องนี้ เพราะทางโครงการ
ชลประทานสุราษฎร์ธานีไม่ได้รีบร้อน
- นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ
- ขอขอบคุณท่านวิทยา ชำนิฉนวน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ควรมีการหารือกันในสภาฯ อีก
ครั้งหนึ่งหลังจากมีการช่อมแซมแล้วเสร็จว่าจะรับถ่ายโอนจากโครงการชลประทาน
สุราษฎร์ธานี ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ
- นายไพฑูรณ คงเดิม
นายกเทศมนตรีฯ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายไพฑูรณ คงเดิม
นายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น ขอหารือและปรึกษากับสภาฯ หลังจากวันนี้ผมจะ
ลงไปทำประชาคมในหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ ว่าพี่น้องประชาชนเห็นชอบให้เทศบาลรับถ่าย
โอนหรือไม่ และจะเชิญเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมด้วย

/เมื่อชาวบ้านเห็นชอบ.....

เมื่อชาวบ้านเห็นชอบในการดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำตลอดแนวแล้วเสร็จก็จะนำเข้าปรึกษาหารือต่อสภาฯ แล้วเสนอต่อชลประทานอีกครั้งหนึ่ง ผมต้องบริหารจัดการโดยความเห็นชอบของพี่น้องประชาชน

นายสำเริง แก้วฉ่ำ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี

นายมนัส จันทรวิไล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายมนัส จันทรวิไล นายช่างชลประทาน ทางโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีก็มีความยินดีที่เข้าร่วมทำประชิดกับพี่น้องชาวบ้าน

นายสำเริง แก้วฉ่ำ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สภาฯ สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานได้ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ

น.ส.จิรนนท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรนนท์ อินทมุสิก เลขานุการสภาเทศบาลฯ เนื่องด้วยเป็นประเด็นที่ต้องเข้าสู่การพิจารณาจากสภาฯ ซึ่งอยู่ในวาระการประชุมและเพื่อเป็นการหาทางออกในเรื่องนี้ มีข้อบังคับการประชุมว่าสภาฯ สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาร่วมกันได้ ในวันนี้สภาฯ สามารถที่จะคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกสภาฯ จำนวน ๒ ท่าน เข้าร่วมศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในโครงการที่ทางชลประทานสุราษฎร์ธานีจะถ่ายโอนภารกิจให้กับทางเทศบาลฯ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่และงบประมาณที่ต้องใช้หลังจากมีการถ่ายโอนแล้วมากมายขนาดไหน โดยร่วมกับผู้นำชุมชน กองช่างและทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอเสนอแนะให้มีการคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกสภาฯ จำนวน ๒ ท่าน

นายสำเริง แก้วฉ่ำ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ขอเชิญท่านวิทยา ชำนินวนล

นายวิทยา ชำนินวนล สมาชิกสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวิทยา ชำนินวนล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ขอเสนอท่านสำเริง แก้วฉ่ำ เป็นคณะกรรมการ

นายสำเริง แก้วฉ่ำ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านวิทยา ชำนินวนล ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ผู้รับรอง นายธีระศักดิ์ จันทรสุขศรี , นายวัฒนศักดิ์ สุขอุ้น , นายวิทยา ลีมิวิชิต , นายประเพ็ญ ประทับศิลป์ , นายวิโรจน์ นาคแก้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนออีก ๑ ท่าน ขอเชิญท่านประเพ็ญ ประทับศิลป์

นายประเพ็ญ ประทับศิลป์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายประเพ็ญ สมาชิกสภาฯ ประทับศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เขต ๒ ผมขอเสนอท่านวิทยา ลี้ม วิชิต เป็นคณะกรรมการพิจารณา

นายสำเริง แก้วฉ่ำ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านประเพ็ญ ประทับศิลป์ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ผู้รับรอง นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี , นายวัฒนศักดิ์ สุขอุ้น , นายวินิจ ใจซื่อ , นายสมโภช ชุมขุน , นายวิทยา ชำนินวนล สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติคัดเลือก คณะกรรมการพิจารณา ๒ ท่าน คือ สท.สำเริง แก้วฉ่ำ , สท.วิทยา ลี้มวิชิต เป็น คณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนมีการถ่ายโอนอ่างเก็บน้ำบางหินพร้อมระบบท่อส่ง น้ำให้กับเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น หลังจากซ่อมแซมระบบแล้วเสร็จ ขอขอบคุณทุก ท่านที่ได้หารือเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน

๑.๒ คณะผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. รายงานการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายไพฑูรณ์ คงเดิม นายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น ผมขอรายงานการดำเนินงานฐานทรัพยากร ท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น ตามที่ทุกท่านได้รับทราบที่เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ได้ เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น การสนองงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ในขณะนี้เทศบาลตำบลคลอง ชะอุ่นได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลป่าชุมชนใน ม.๑ , ม.๒ , ม.๓ และ ม.๕ ซึ่งร่วมกับ เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลคลองชะอุ่น ผู้นำหมู่บ้าน และพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ อีกส่วนหนึ่งก็ได้ประสานกับอบสม. ทั้ง ๒ รพ.สต. ในการดำเนินงาน ในครั้งนี้สืบเนื่องกันมาหลายปี และในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เราจะได้จัดนิทรรศการ ในงาน “หวนดูทรัพย์สินสิ่งตน” จัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะต้องเตรียมข้อมูลใน หลายๆ ด้าน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เป็นผู้ประสานรับผิดชอบอยู่ สิ่งที่ยากนำเรียนต่อ สภาฯ ก็คือประโยชน์ที่เราจะได้รับหลังจากที่ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ สามารถ

จำเป็นต้องข้อมูลต้นไม้อื่นๆ ภูมิปัญญา ชีวภาพได้ เมื่อฐานข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนแล้วทาง
ตำบลคลองชะอุ่นก็จะถวายงานให้กับพระองค์ท่าน เรามีโอกาสสัมผัสกับผู้บริหาร
ระดับสูง เช่น สำนักพระราชวัง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ ด้วย อยากให้ทุกท่านได้เกิดความภาคภูมิใจ
ซึ่งมีแค่ ๔ ท้องถิ่นที่ได้ทำงานนี้ ผมได้กำกับในที่ประชุมคณะทำงานซึ่งมีข้อมูลและ
ภาพถ่ายจะลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เพื่อให้ผู้สนใจได้รับรู้และเข้าชม

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านไพฑูรย์ คงเดิม นายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น ที่ได้นำเรียนชี้แจง
ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบความคืบหน้างานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

**๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘**

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภา

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ผมให้เวลา ๕ นาที สำหรับ
ตรวจดูรายงานการประชุม

นายวินิจ ใจซื่อ
สมาชิกสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซื่อ สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เขต ๒ ก่อนที่จะมีมติในวาระที่ ๒ เนื่องจากการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เราได้ผ่านการประชุมในวาระที่ ๕.๓ ขอ
ความเห็นชอบกู้เงิน สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวน
๓๕ ล้านบาท และได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาฯ แล้วนั้น แล้ววันนี้โครงการเหล่านั้น
เข้ามาสู่สภาฯ อีกครั้งหนึ่ง ไม่แน่ใจว่าถ้าสมาชิกสภาฯ รับรองในครั้งต่อไปจะมี
ผลกระทบอย่างไรเกี่ยวกับการกู้เงิน หรือว่าจะให้ยกเลิกระเบียบวาระที่ ๒ ข้อ ๕.๓
ขอความเห็นชอบกู้เงิน สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ขอยกเลิก
ก่อนรับรองรายการประชุม เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการจึงขอหารือกับ
ท่านประธานสภา

/นายสำเริง แก้วฉ่ำ....

นายสำเริง แก้วฉ่ำ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซื่อ สมาชิกสภาฯ ที่ได้เสนอให้ยกเลิกการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในวาระที่ ๕.๓ ขอความเห็นชอบกู้เงิน สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติจากที่ประชุมสภาฯ ผมขอถามมติจากที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการให้ยกเลิกการกู้เงินจาก กสท. ด้วยเหตุผลข้อมูลดังกล่าว โปรดยกมือเห็นด้วย ๙ ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน ลา ๒ ท่าน

มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายสำเริง แก้วฉ่ำ ประธานสภาฯ ต่อไปผมขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มติเห็นด้วย ๙ ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน ลา ๒ ท่าน

มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

ญัตตินายกเทศมนตรี

๕.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง “งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘” การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

นายสำเริง แก้วฉ่ำ ประธานสภาฯ ขอเชิญคณะผู้บริหาร

นายนิโรจน์ จันท์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันท์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ให้ชี้แจงขอ
ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง “งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘” การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ผมขอให้หัวหน้า
กองคลังได้ชี้แจง

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภา

ขอเชิญหัวหน้ากองคลัง

นางสาวสุนิศา เกตุแดง
หัวหน้ากองคลัง

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุนิศา เกตุแดง
หัวหน้ากองคลัง ขอชี้แจงเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง “งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘” การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติ
ราชการ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (กระทรวง ICT) ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และให้ส่วนราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ตามที่จังหวัดกำหนดไว้ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง รายการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ตั้งไว้เดิม มีรายการที่มีคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ตรง
ตามเกณฑ์ราคากลางฯ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่ราคาเปลี่ยน เช่น ๑.
เครื่องพิมพ์เอกสาร (ขาว-ดำ) จำนวน ๒ เครื่อง ๒.เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง
๓.เครื่องพิมพ์เอกสาร (สี-ขาว-ดำ) จำนวน ๒ เครื่อง ๔.เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix
Printer จำนวน ๑ เครื่อง และมีรายการที่มีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และราคาไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คือ ๑.เครื่อง
คอมพิวเตอร์สำนักงาน และ ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การ

โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอโอนเพิ่มงบประมาณจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร (สี-ขาว-ดำ) งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท และขอโอนเพิ่มงบประมาณจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร (สี-ขาว-ดำ) งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท โดยโอนลดงบประมาณจากโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

รายละเอียดขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงตามแบบรายงานผลรายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวง ICT ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ข้อความเดิม ข้อ ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำสำหรับแบบ L๓ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๘MB จำนวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

/- มีจอภาพแบบ LCD.....

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย ราคาตั้งไว้เครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท

ข้อความใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB สำหรับแบบ L๓ Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘GB

- มีหน่วยความจำข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม.....

ข้อความเดิม ข้อ ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลคุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) จำนวน ๑ หน่วย ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ Core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือ ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓/๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (๘๐๒.๑๑b,g,n) และ Bluetooth
- ราคาตั้งไว้เครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท
จัดซื้อจำนวน ๑ เครื่อง

ข้อความใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Computer core) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน (๑๐ core) ต้องมีความเร็ว
 - ๒) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ Core) และมีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๔MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๓ GHz หรือ
 - ๓) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) และมีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๓GHz หรือ

/- มีหน่วยความจำ.....

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (๘๐๒.๑๑b,g,n) และ Bluetooth
- ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท

ข้อมูลเดิม ข้อ ๓ เครื่องพิมพ์เอกสาร (ขาว-ดำ) คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (๑๔ หน้าต่อนาที)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑๔ หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A๔ Letter Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น ราคาตั้งไว้เครื่องละ ๓,๕๐๐ บาท

จัดซื้อจำนวน ๒ เครื่อง

ข้อความใหม่ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ คุณลักษณะพื้นฐาน

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑๔ หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

/- สามารถใช้ได้กับ.....

- สามารถใช้ได้กับ A๔ Letter Legal และ Custom โดยมีภาคใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น

ราคาเครื่องละ ๓,๓๗๐๐ บาท

ข้อความเดิม ข้อ ๔ เครื่องสำรองไฟฟ้า คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

ตั้งไว้เครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท

จัดซื้อจำนวน ๒ เครื่อง

ข้อความใหม่ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐ บาท

ข้อความเดิม ข้อ ๕ เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Maxtrix Printer คุณลักษณะพื้นฐาน

- แบบแคร์สันหรือยาว
- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๔ เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๘๐ คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด ๑๐ ตัวอักษรต่อนิ้วได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐

ตัวอักษรต่อวินาที

- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด ๑๐ ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่

น้อยกว่า ๑๐๐ ตัวอักษรต่อวินาที

- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ขนาด ๓๖๐ x ๓๖๐

จุดต่อนิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๑.๑ หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ KB

ราคาตั้งไว้เครื่องละ ๒๓,๐๐๐ บาท

จัดซื้อจำนวน ๑ เครื่อง

ข้อความใหม่.....

ข้อความใหม่ เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix แบบแคร์สัน คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๔ เข็ม
 - มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๘๐ คอลัมน์ (Column)
 - มีความเร็วขณะพิมพ์ว่าง ขนาด ๑๐ ตัวอักษรต่อวินาทีไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตัวอักษรต่อวินาที
 - มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด ๑๐ ตัวอักษรต่อวินาที ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตัวอักษรต่อวินาที
 - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ขนาด ๓๖๐ x ๓๖๐ จุดต่อนิ้ว
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๑.๑ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ KB
- ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม ข้อ ๖ เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ว่างไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ว่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที หรือ ๑๐.๒ ภาพต่อนาที
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ว่างสีดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๗ หน้าต่อนาที หรือ ๘.๑ ภาพต่อนาที
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A๓,A๔,Letter และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
- ราคาเครื่องละ ๘,๕๐๐ บาท
- จัดซื้อจำนวน ๒ เครื่อง

ข้อความใหม่ เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ว่างไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi

- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อหน้าที่ หรือ ๑๐.๒ ภาพต่อหน้าที่
- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างสีดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๗ หน้าต่อหน้าที่ หรือ ๘.๑ ภาพต่อหน้าที่
- มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A๓,A๔,Letter และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น

ราคาเครื่องละ ๙,๙๐๐ บาท

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณหัวหน้ากองคลัง ที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ ๕.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง “งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘” การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย ๙ ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน ลา ๒ ท่าน
มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๕.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๘,๔๐๗,๒๑๗.- บาท รายละเอียดดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยประสานมิตร หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๘๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

(๒) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยน้ำตก หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๙๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

(๓) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๖ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๙๒ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

//(๔) โครงการก่อสร้าง.....

(๔) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายความสูง-ในเมือง หมู่ที่ ๘ เป็นเงิน ๑,๙๘๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๙๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

(๕) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแสนสุขหมู่ที่ ๒ - บ้านบางหลุดหมู่ที่ ๑๓ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๘๙ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

(๖) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓ เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๑๑๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

(๗) สมทบเงินก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๓,๒๑๗.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

นายสำเริง แก้วจำ

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ

นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ

รองนายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ให้ชี้แจงกรณีการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างถนน ก่อถนนอื่นขอรายงาน ยอดเงินสะสมที่นำมาจ่ายได้ยอด ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓,๒๔๓,๑๓๐.๐๔ บาท

เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗/ ๓๐,๙๙๒,๑๗/๑.๕๐

หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. ๔,๑๑,๘๓/๘.๘๔

ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ๕๓,๙๖๓.๘๐

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๓,๔๓๒.๕๐

ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้ ๔,๑๖๙,๒๗/๕.๑๔

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗/ ๒๘,๘๒๒,๘๙๖.๓๖

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

โครงการก่อสร้างท่อสถานีสูบน้ำดิบประปา ม.๒ ๖๗/๑,๕๐๐.๐๐

โครงการก่อสร้าง.....

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.๒	๑๓๑,๐๐๐.๐๐
เงินสมทบ กสท.	๖๘๓,๑๖๖.๓๒
สำรองจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ๑๐ เดือน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ ๕	๑๘๒,๐๐๐.๐๐
โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ ๑๐	๔๒๘,๖๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างระบบประปาถึงสูงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านควนพน หมู่ ๑๑	๑,๐๑๗,๐๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘	๔๖๖,๕๐๐.๐๐
รวมจ่าย	๑๓,๕๗๙,๓๖๖.๓๒
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘	๑๓,๒๔๓,๑๓๐.๐๔

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

๑) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ๓๐,๙๙๒,๑๗๑.๕๐

หัก บัญชีรายได้ค้างรับ

บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. ๔,๑๑๑,๘๗๘.๘๔

บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๓,๔๓๒.๕๐

- ภาษีบำรุงท้องที่ (๙๕%) ๕๓,๙๖๓.๘๐

- ภาษีป้าย -

ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้ ๔,๑๖๙,๒๗๕.๑๔

ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ๒๖,๘๒๒,๘๙๖.๓๖

๒) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ๕๐,๑๓๔,๔๐๗.๔๖

หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย ๓,๐๘๐,๐๗๑.๘๐

(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

เงินทุนสำรองเงินสะสม ๑๙,๕๐๐,๖๓๔.๙๖

บัญชีเงินรับฝากต่างๆ ๗๓๐,๘๐๔.๓๔

บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)

ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ๒๖,๘๒๒,๘๙๖.๓๖

หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (๑) และ (๒) จะต้องมียอดเท่ากัน

เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้

/ยอดเงินสะสม.....

ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗	
(ยอดตาม (๑) หรือ (๒))	๒๖,๘๒๒,๘๙๖.๓๖
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘...	๑,๙๕๒,๑๖๖.๓๒
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑,๖๒๗,๖๐๐.๐๐
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)	
เงินสำรองจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน (๑๐ เดือน)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘	๑๓,๒๔๓,๑๓๐.๐๔
หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘	๑๙,๕๐๐,๖๓๔.๙๖
หัก : จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	๑๙,๕๐๐,๖๓๔.๙๖

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๘,๔๐๗,๒๑๗.- บาท รายละเอียดดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยประสานมิตร หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๘๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

(๒) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยน้ำตก หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๙๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

(๓) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๖ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๙๒ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

(๔) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนสูง-ในเมือง หมู่ที่ ๘ เป็นเงิน ๑,๙๘๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๙๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

//(๕) โครงการก่อสร้าง.....

(๕) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแสนสุขหมู่ที่ ๒ - บ้านบางหลุดหมู่ที่ ๑๓ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๐ หน้า ๘๙ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

(๖) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓ เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๐ หน้า ๑๑๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

(๗) สมทบเงินก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นเงิน ๒๒๓,๒๑๓.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ตามที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น ได้เข้าชื่อร้องเรียนให้เทศบาลช่วยแก้ปัญหาเรื่องถนนหนทางที่สัญจรไปมาและขนส่งสินค้าด้านการเกษตรชำรุดทรุดโทรมจากการบรรทุกเนื่องจากสภาพถนนเป็นถนนลูกรัง แม้ว่าจะซ่อมแซมหลายครั้งไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนที่ประชาชนทั้งตำบลใช้ร่วมกัน

ดังนั้น คณะผู้บริหารได้ปรึกษาร่วมกับสมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้านรวมทั้งประชาชน เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหามองเห็นพร้อมต้องกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแบบยั่งยืนที่ประชาชนในตำบลได้ทำหนังสือร้องเรียนมาหลายครั้งแล้ว ประกอบกับเงินสะสมของเทศบาลมีพอที่จะจ่ายได้ จึงขออนุมัติสภาเพื่อจ่ายเงินสะสมในการก่อสร้างถนนจำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๘,๑๘๐,๐๐๐.- บาท และขอจ่ายขาดเพื่อสมทบการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรมส่งเสริมฯ ใช้งบประมาณมาแล้วอีก ๒๒๓,๒๑๓.- บาท รวมขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น ๘,๔๐๓,๒๑๓.- บาท โดยโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๐ และเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘๙ (๑) ขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภา ในการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง ๗ โครงการ

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ ที่ได้ชี้แจงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๘,๔๐๓,๒๑๓.- บาท สมาชิกสภา

ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติ ๕.๒ ขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๘,๕๐๗,๒๑๗.- บาท
มติที่ประชุมสภา เห็นด้วย ๙ ท่าน ไม่เห็นด้วย - งดออกเสียง ๑ ท่าน ลา ๒ ท่าน
มติเป็นชอบเป็นเอกฉันท์

**๕.๓ ขออนุมัติกู้เงินธนาคารออมสิน จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน
๒๖,๙๘๐,๐๐๐.- บาท ดังนี้**

(๑) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยก
ประเสริฐ หมู่ที่ ๗ - สามแยกบ้านนายภิญา พิมพ์ช่างไม้ ผู้ช่วยกำนันฯ เงิน
๑๐,๑๗๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๗๕
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

(๒) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนพน หมู่ที่
๑๑ - เขาเขียว หมู่ที่ ๑๒ ช่วงระยะ ซอยตาเจียม - ควนสุนันท์ (ปอลูกวัง) เป็นเงิน
๑,๘๑๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ หน้า ๙๘
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

(๓) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลพร้อมตกแต่งภายใน
สำนักงาน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๖๐ หน้า ๕๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

นายสำเริง แก้วฉ่ำ

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภา

นายนิโรจน์ จันท์เมฆ

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันท์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ให้
ชี้แจงกรณีการขออนุมัติกู้เงินธนาคารออมสิน จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน
๒๖,๙๘๐,๐๐๐.- บาท ตามที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น ได้เข้าชื่อ
ร้องเรียนให้เทศบาลช่วยแก้ปัญหาเรื่องถนนหนทางที่สัญจรไปมาและขนส่งสินค้าด้าน
การเกษตรชำรุดทรุดโทรมจากการบรทุกเนื่องจากสภาพถนนเป็นถนนลูกรัง แม้ว่าจะ
ซ่อมแซมหลายครั้งไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตลอดไป ประกอบกับถนนเส้นดังกล่าวเป็น
ถนนที่ประชาชนทั้งตำบลใช้ร่วมกัน ในพื้นที่โซนบน ม.๗ , ม.๙ , ม.๑๐ , ม.๑๑ และ

ม.๑๒ ส่วนอาคารสำนักงานเองในปัจจุบันมีขนาดเล็กคับแคบและแยกกันอยู่ โดยเฉพาะเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นไม่มีอาคารสำนักงานของตัวเอง ที่ใช้ในปัจจุบันได้ขอวัฒนธรรมใช้อยู่ สภาพพื้นที่ไม่อำนวยความสะดวกต่อการบริการประชาชน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการติดต่อต้อนรับ ห้องน้ำไม่เหมาะสมและเพียงพอ

ทางเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น จึงได้นำเรื่องดังกล่าวปรึกษาหาทางแก้ไข ร่วมกันในการก่อสร้างอาคารสำนักงานรวมทั้งถนนสายหลัก ๒ สาย วงเงิน ๒๖,๙๘๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแบบยั่งยืน นายกเทศมนตรีฯได้ประสานไปยังธนาคารออมสิน สาขาพนม ขอกู้เงินตามวงเงินดังกล่าว เพื่อก่อสร้างถนนหลัก ๒ สาย และอาคารสำนักงานพร้อมตกแต่ง ๑ หลัง โดยธนาคารออมสินได้ตอบตกลง โดยเสนอเงื่อนไขและหลักการขอกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระ ดังนั้นเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้มีข้อมูล ประกอบการพิจารณาอนุมัติ ทางเทศบาลได้เชิญ คุณไประยา มีเนตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาพนม มาให้ข้อมูล ขอเชิญชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมกับให้สมาชิกสภาได้สอบถามโดยตรง

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ ที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ขอเชิญ
เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน สาขาพนม

น.ส.ไประยา มีเนตร
จนท.ธนาคารออมสิน

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวไประยา มีเนตร
ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาพนม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสินเชื่อเพื่อพัฒนา
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

๑. คุณสมบัติผู้กู้

๑) เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

๒) มีศักยภาพและมีผลงานในด้านการจัดหา การจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น

๓) ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้กู้เงินจากธนาคารออมสินได้

๔. เป็นโครงการบริการสาธารณะที่มีการตั้งงบประมาณผูกพันประจำปี ใน
การชำระหนี้คือธนาคารอย่างชัดเจน

๒. วัตถุประสงค์การกู้เงิน เพื่อลงทุนในระบบบริการสาธารณะ
๓. ประเภทสินเชื่อ เงินกู้ระยะยาว (L/T)
๔. จำนวนเงินให้กู้ ให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระคืน แต่ไม่เกินมูลค่าการลงทุนโครงการ
๕. ระยะเวลากู้ พิจารณาเป็นรายๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 - เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน ๑๐ ปี โดยจะให้ปลอดชำระหนี้ เงินต้นได้สูงสุดไม่เกิน ๓ ปี

๖. อัตราดอกเบี้ย

กรณีใช้เงินฝากค่าประกัน ธนาคารคิดดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประเภทนั้นๆ สำหรับส่วนราชการ + ๑.๐๐% ต่อปี

กรณีไม่มีหลักประกัน ธนาคารคิดดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว เท่ากับ MLR - ๑.๕๐% ต่อปี

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๓๗. การชำระคืนเงินกู้ กรณีเงินกู้ระยะยาว ให้ชำระคืนเงินต้นตามความเหมาะสม โดยในรอบระยะเวลา ๑ ปี ต้องชำระต่ำกว่า ๑ งวด สำหรับดอกเบี้ยให้ชำระเป็นงวดรายเดือน

๘. เงื่อนไขอื่นๆ

ให้ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ (Front End Fee)
- (๒) การจัดทำประกันภัยระหว่างก่อสร้างและประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้าง
- (๓) การตรวจสอบประวัติทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อ (Credit Bureau)

หมายเหตุ ๑. อัตราดอกเบี้ยที่เสนอดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด
ประมาณการ

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน สาขาพนม ที่ได้ให้ข้อมูลการขอกู้เงิน
ธนาคารออมสิน สมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอ
เชิญท่านวิทยา ชำนินวล

/นายวิทยา ชำนินวล.....

นายวิทยา ชำนินวน
สมาชิกสภา
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวิทยา ชำนินวน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เขต ๑ ขอสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าในการขอกู้
แบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ แบบสมุดเพื่อเรียกค้ำประกันและแบบไม่มีหลักประกัน
อยากทราบว่าเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นในการกู้แบบไหน ขอขอบคุณครับ

นายสำเร็จ แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณท่านวิทยา ชำนินวน ขอเชิญเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน ได้ชี้แจง

น.ส.ไประยา มีเนตร
จนท.ธนาคารออมสิน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวไประยา มีเนตร
ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาพนม สำหรับวงเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน
เนื่องจาก อปท. เป็นผู้กู้ มีผลประกอบการย้อนหลังให้ธนาคารออมสินดูอยู่แล้ว เรา
จึงไม่ต้องใช้หลักประกันในสินเชื่อตัวนี้ ซึ่งดูงานผลการดำเนินงานและรายได้ของ
อปท. ในการกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน แต่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่ากับการกู้
แบบใช้สมุดค้ำประกัน

นายสำเร็จ แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน ที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ขอ
เชิญเลขานุการสภาฯ

น.ส.จิรนนท์ อินทมุสิก
เลขานุการสภาฯ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรนนท์ อินทมุสิก
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขอนำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมจากคำถามของท่านสท.วิทยา ชำนิ
นวน ซึ่งเทศบาลมีเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน
๑๙,๕๐๐,๖๓๔.๙๖ บาท ซึ่งเงินส่วนนี้ทางเทศบาลจะนำไปเป็นหลักประกันค้ำประกัน
เงินกู้ ซึ่งการใช้เงินส่วนนี้จะไม่ผลกระทบต่อการบริหารงานของเทศบาล เงินทุน
สำรองเงินสะสมจะใช้เงินนี้ต้องมีความจำเป็นจริงๆ ถึงจะใช้ได้และคณะผู้บริหารต้อง
ขอความเห็นชอบจากสภาฯ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติจึงจะจ่ายเงินก้อนนี้ได้ ที่
ผ่านมาไม่เคยต้องใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม จึงนำไปเป็นหลักค้ำประกันการกู้
เงิน จำนวน ๒๐ ล้านบาท ซึ่งจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกลงและจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้แค่บาท
กว่าๆ และลดต้นลดดอกเบี้ยเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และในส่วน ๗ ล้านบาท
ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบ MLR ลอยตัว จะไม่กระทบต่องบประมาณที่บริหารต่อเทศบาล
ดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราของธนาคารออมสิน ซึ่งยึดหยุ่นให้กับเทศบาลและลดต้นลด

/ดอกด้วย มีแนวความคิด.....

ดอกด้วย มีแนวความคิดว่าควรชำระหนี้ทุกเดือนเพราะตั้งไว้ในเทศบัญญัติแล้ว ซึ่ง
แยกออก ๒ ส่วน ตามที่ท่านสท.วิทยา ชำนิทวอล ตั้งคำถาม ขอขอบคุณค่ะ

นายสำเร็จ แก้วจ๋า
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านเลขาธิการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงขั้นตอนและการชำระดอกเบี้ย ให้สมาชิก
สภาฯ ได้รับทราบ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญท่าน
นิโรจน์ จันทรเมฆ

นายนิโรจน์ จันทรเมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทรเมฆ
รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น เมื่อสภาได้เข้าใจและมีข้อมูลประกอบแล้ว ผม
ขอให้สภาฯ พิจารณานุมัติได้กู้เงินธนาคารออมสิน สาขาพนม เพื่อก่อสร้าง

๑) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกประเสริฐ หมู่ที่
๗ - สายแยกบ้านนายภิญญา พิมพ์ช่างไม้ ผู้ช่วยกำนันฯ เป็นเงิน ๑๐,๑๗๐,๐๐๐.-
บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๐ หน้า ๙๕ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)

๒) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนพน หมู่ที่ ๑๑ - เขา
เขี้ยว หมู่ที่ ๑๒ ช่วงระยะ ซอยตาเจียม - ควนสุนันท์ (บ่อลูกกริ่ง) เป็นเงิน
๑,๘๑๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๐ หน้า ๙๘
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลพร้อมตกแต่งภายในสำนักงาน เป็นเงิน
๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๐ หน้า ๕๕
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๖,๙๘๐,๐๐๐.- บาท

คณะผู้บริหารได้นำญัตติเสนอต่อสภาฯ แห้งนี้ เพื่อขออนุมัติให้ความเห็นชอบ
ขอขอบคุณครับ

นายสำเร็จ แก้วจ๋า
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนิโรจน์ จันทรเมฆ ที่ได้ชี้แจงในส่วนวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติกู้เงิน
ธนาคารออมสิน จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๖,๙๘๐,๐๐๐.- บาท สมาชิกสภาฯ
ต้องอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านวิทยา ลีมิวิชิต

นายวิทยา ลีมิวิชิต
สมาชิกสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวิทยา ลีมิวิชิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เขต ๑ ผมมีข้อสงสัยโครงการที่ก่อสร้าง

อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นพร้อมตกแต่งภายในสำนักงาน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๕๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ซึ่งผมดูในเอกสารรายละเอียด จำนวนเงิน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ในโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลพร้อมตกแต่งภายในสำนักงาน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

นายสำเริง แก้วฉ่ำ

ขอขอบคุณท่านวิทยา ลีมิชิต ขอเชิญท่านเลขานุการสภา

ประธานสภา

น.ส.จิรนนท์ อินทมุสิก

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรนนท์ อินทมุสิก

เลขานุการสภา

เลขานุการสภา โครงสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท และตกแต่งอีก ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เนื่องด้วยทางเทศบาลได้ประสานไปยังธนาคารออมสิน และทางธนาคารออมสินขอกู้ในวงเงินได้ทั้งหมดพร้อมตกแต่งด้วย รายละเอียดที่แจกให้สมาชิกสภา นั้นเป็นตัวสรุปผลการประมาณราคารวมก่อสร้างโครงสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นพร้อมตกแต่งภายใน

นายสำเริง แก้วฉ่ำ

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภา ที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภา ได้รับทราบ ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภา

นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายไพฑูรณ์ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น ตามที่ท่านเลขานุการสภา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมไปแล้ว นั้น ขอเรียนชี้แจงเพิ่มว่าการขอแบบนั้นล่าช้าซึ่งต้องไปจ้างสถาปนิก แบบแปลนนั้นสวยงามมากแต่ต้องก่อสร้างแบบประหยัด ขอนำเรียนให้สมาชิกสภา ได้รับทราบจะได้เข้าใจตรงกัน

นายสำเริง แก้วฉ่ำ

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภา ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสงสัย

นายกเทศมนตรีฯ

เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ ๕.๓ ขออนุมัติกู้เงินธนาคารออมสิน จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๖,๙๘๐,๐๐๐.- บาท

มติที่ประชุมสภา

เห็นด้วย ๙ ท่าน ไม่เห็นด้วย - งดออกเสียง ๑ ท่าน ลา ๒ ท่าน

มติเป็นชอบเป็นเอกฉันท์

๕.๔ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ (กองช่าง)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

นายสำเริง แก้วฉ่ำ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

น.ส.จิรพันธ์ อินทมุสิก

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรพันธ์ อินทมุสิก

เลขานุการสภาฯ

ในฐานะปลัดเทศบาลฯ สืบเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ กองช่างเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ นั้น ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเงินงบประมาณบางรายการไม่พอจ่ายภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การบริหารบางส่วนได้ใช้งบประมาณไปเกือบหมดแล้ว แต่ยังมีงบประมาณบางส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งไม่ได้ใช้จ่ายสามารถโอนงบประมาณมาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นได้ ดังนั้นจึงขอโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง โดยการปรับปรุงพร้อมขยายเขตระบบประปา ม.๑๐ ตั้งไว้ ๔๒๑,๐๐๐.- บาท เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑. ค่าสาธารณูปโภค/ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐.- เบิกจ่ายแล้ว ๒๘๒,๑๙๙.๒๘ คงเหลือ ๑๖๗,๘๐๐.๗๒ จำนวนโอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐.-

๒. ค่าใช้สอย/รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- โอนเพิ่ม ๔๓๒,๐๐๐.- รวมเป็น ๔๘๒,๐๐๐.- เบิกจ่ายแล้ว ๒๒๗,๘๐๐.- คงเหลือ ๒๕๔,๒๐๐.- จำนวนโอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐.-

๓. ค่าวัสดุ/ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ ๑,๓๐๐,๐๐๐.- เบิกจ่ายแล้ว ๗๔๓,๒๕๕.๖๐ คงเหลือ ๕๕๖,๗๔๔.๓๙ จำนวนโอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.-

๔. ค่าวัสดุ/ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐,๖๕๐.๖๐ คงเหลือ ๙๙,๓๔๙.๔๐ จำนวนโอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐.-

๕. ตั้งจ่ายรายการใหม่หมวด/ค่าครุภัณฑ์

- ปุ่มหอยโข่งชนิดหน้าแปลน ขนาด ๒HP จำนวน ๑ ตัว จำนวนเงิน ๑๗,๕๐๐.-

- ปุ่มหอยโข่งชนิดหน้าแปลน ขนาด ๓HP จำนวน ๑ ตัว จำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐.-

- ปุ่มซัมเมอร์ส แพรงกิ่ง ขนาด ๑.๕HP พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๑,๐๐๐.-

- ปุ่มซัมเมอร์ส แพรงกิ่ง ขนาด ๒HP พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๙,๐๐๐.-

เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดิน ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นางอุทัย วาดทอง
รองประธานสภา
ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภา ที่ได้ชี้แจงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ (กองช่าง) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) สมาชิกสภา ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านเลขานุการสภา

น.ส.จิรพันธ์ อินทมูลิก
เลขานุการสภา
กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรพันธ์ อินทมูลิก เลขานุการสภา ขอนำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้สมาชิกสภา ได้เข้าใจ ว่าในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ เราได้ตั้งโครงการปรับปรุงพร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านที่ ๑๐ เป็นจำนวน ๔๒๑,๐๐๐.- บาท การเสนอความเห็นของประชาชนในหมู่บ้านที่ ๑๐ หลังจากที่เรได้ตั้งงบประมาณและขออนุมัติจากสภา ได้แล้ว นั้น ประชาชนในหมู่บ้านที่ ๑๐ ลงชื่อประมาณ ๑๐๐ คน ขอขยายเขตระบบประปาเพิ่มขึ้นอีกก็โลกกว่าๆ งบประมาณในเทศบัญญัติก็ไม่สามารถรองรับได้ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภา การขยายเขตประปาซึ่งมีการดำเนินการก่อสร้างในขณะนี้ เราไปจ่ายขาดจากเงินสะสมส่วนเงินตรงนี้นำไปใช้ในส่วนอื่นๆ ได้ แต่การนำงบประมาณไปใช้ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องเป็นอำนาจอนุมัติจากสภา

นางอุทัย วาดทอง
รองประธานสภา
ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภา ที่ได้นำเรียนชี้แจงให้สมาชิกสภา ได้รับทราบสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมติ ๕.๔ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ (กองช่าง) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

มติที่ประชุมสภา เห็นด้วย ๘ ท่าน ไม่เห็นด้วย - งดออกเสียง ๒ ท่าน ลา ๒ ท่าน

มติเป็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๖.๑ ขอแจ้งความคืบหน้าการแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชนตำบลคลองชะอุ่นและการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ระดับอำเภอพนม

นางอุทัย วาดทอง

ขอเชิญท่านสุนทร ผอมทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

รองประธานสภาฯ

นายสุนทร ผอมทอง

ที่ปรึกษานายกฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายสุนทร ผอมทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯขอแจ้งความคืบหน้าการแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชน ตำบลคลองชะอุ่นและการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ระดับอำเภอพนม ประจำปี ๒๕๕๘ ความคืบหน้าก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะมีสมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล เป็นคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ส่วนคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่จะจัดพิมพ์และแจกให้กับคณะกรรมการ ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมในวันที่ ๑๘ -๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬา กลางตำบลคลองชะอุ่น หมู่ที่ ๗ บ้านบางเตย ตอนนี้ได้ดำเนินการในเรื่องของสนามแล้ว เช่น การตัดหญ้า ฉีดยาหญ้า ปรับลู่วิ่งสนาม หลังจากที่จัดการแข่งขันกรีฑาตำบลเสร็จแล้ว ก็มีการเตรียมการกรีฑาอำเภอต่อซึ่งเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นเป็นเจ้าภาพ

นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุณท่านสุนทร ผอมทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ

รองประธานสภาฯ

นายไพฑูรย์ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์ คงเดิม นายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น ผมขอแนะนำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องสนามกีฬา กลาง หมู่ที่ ๗ ว่าได้ขอสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างสนามกีฬา ตามมาตรฐานของกระทรวงการกีฬาและการท่องเที่ยว ในวงเงิน ๒๐ ล้านบาท ซึ่งความคืบหน้าในขณะนี้ น่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากเรามีความพร้อมในเรื่องของพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่ที่ ๗ ที่มีมติให้ใช้พื้นที่หมู่ที่ ๗ สร้างสนามกีฬาได้และในวันที่ ๕ มิถุนายนนี้ ทางการกีฬาและการท่องเที่ยวจะลงมาดูพื้นที่ แบบแปลนและอื่นๆ ซึ่งเท่าที่รู้ในขณะนี้ตำบลคลองชะอุ่นน่าจะได้สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการกีฬา ในอนาคตเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สุขภาพและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

/นางอุทัย วาดทอง.....

นางอุทัย วาดทอง
รองประธานสภา

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ

๖.๒ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

นางอุทัย วาดทอง
รองประธาน

ขอเชิญท่านธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี สมาชิกสภาเทศบาล

นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี
สมาชิกสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เขต ๑ ตามที่สภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น วาที่ ๕.๗ เรื่องคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗ มีมติคัดเลือกให้ สท.รัตนา แก้วพิชัย และ สท.ธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี เป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น นั้น

กระผมพร้อมด้วย สท.รัตนา แก้วพิชัย ได้ทำหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อย่างเต็มความสามารถ โดยเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณของกองทุนฯ จำนวน ๙๗๖,๔๘๐.- บาท ให้กับ รพ.สต. , กลุ่มชมรม , เทศบาลฯ , โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผมและ สท.รัตนา แก้วพิชัย พร้อมกับคณะกรรมการท่านอื่นได้เดินทางไปสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีกองทุนเทศบาลปลายพระยา กองทุน อบต.เชิงทะเล เข้าร่วมด้วย ซึ่งได้รับความรู้ การทำงานและบทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ ที่จะต้องร่วมกันบริหารเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และสามารถใช้จ่ายเงินในกองทุนฯ มาสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุขให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถนำไป

ต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมสาธารณสุขในการห้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงคิดว่าสามารถนำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้กระผมพร้อมด้วย สท.รัตนา แก้วพิชัย ยังได้เข้าร่วมการประชุมของกองทุนฯ ทุกครั้งที่เชิญ ผมคิดว่ากองทุนฯ สามารถทำหน้าที่ในการสนับสนุนงบประมาณให้ประชาชนสามารถดูแลป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพทั้งของตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่างดี

นางอุทัย วาดทอง
รองประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านสท.ธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี สมาชิกสภาฯ ที่ได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของท่าน เนื่องจากได้รับคัดเลือกจากสภาฯ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชนในตำบลคลองชะอุ่น

๖.๓ การผสมผสานโครงการนอกและความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการนอกเหนือจากงบประมาณของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

นางอุทัย วาดทอง
รองประธานสภาฯ

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

นายไพฑูรณ์ คงเดิม
นายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายไพฑูรณ์ คงเดิม นายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น ซึ่งเทศบาลได้ประสานงานกับหน่วยงานนอกหลายหน่วยงาน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด การกีฬาและการท่องเที่ยว กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งนโยบายของรัฐบาลในขณะนี้กำหนดให้แต่ละกระทรวงมีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลโดยตรงกับงบประมาณและโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่างจากเหมือนก่อน อีกไม่กี่วันนี้ผมจะนัดประชุมแผน ๓ ปี เพื่อจะสรุปโครงการให้กระชับขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอโครงการกับหน่วยงานนอก เท่าที่ผ่านมาในการนำโครงการของเทศบาลกับผู้ประสานแผนระดับอำเภอและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เราได้บรรจุแผนลงไปครบซึ่งมีจำนวนโครงการมาก ครอบคลุมทั้งตำบลและในงบประมาณ ๖๐ -๗๐ ล้านบาท ซึ่งหลักเกณฑ์ในของบประมาณต้องมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลอื่นๆ ด้วย ในขณะนี้มีการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่ที่ ๒ สายควนยุง - บ้านถ้ำผึ้ง ม.๕ ในงบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท เมื่อวานมีการ

/ดำเนินการราคา.....

ดำเนินการราคาโดยระบบอีอีพีชั้น ที่อบจ. โครงการกปรมูลซ่อมแซมถนนสาย คลองหัวช้างก็มีการเคาะราคาเรียบร้อยแล้ว โครงการบ่อน้ำตื้นเราได้มา ๒๐ ลูก โดย ผมให้ทางท่านนิโรจน์ จันทรเมฆ และกองช่าง ได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ว่า ชาวบ้านท่านใดที่ต้องการบ่อน้ำตื้น และทางเทศบาลจะประสานไปยังอบจ. เมื่อ เครื่องจักรเข้ามาทำงานจะดำเนินการตามรายชื่อ และยังมีโครงการที่เข้ามา คือ ถนน สายโรงเรียนอรุโณทัย และถนนคอนกรีตและท่อปลอก หมู่ที่ ๙ สำหรับการประสาน ในขณะนี้ผมได้ประสานกับการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการ ก่อสร้างสนามกีฬาากลางของอำเภอพนมแต่ใช้พื้นที่หมู่ที่ ๙ ในงบประมาณ ๒๔ ล้านบาท ตามแบบแปลนมาตรฐาน และผมได้นำเสนอต่อท่านสจ. ว่าให้นำเรื่อง การ ก่อสร้างสนามกีฬานี้พูดคุยกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมประจำเดือนเพื่อ หาทางออก จึงนำเรียนชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ

นายสำเริง แก้วฉ่า
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้ชี้แจงความคืบหน้าในการประสานงานกับ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น

๖.๔ แผนงานของกรมทรัพยากรน้ำ

นายสำเริง แก้วฉ่า
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านปกติ ทนุผล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

นายปกติ ทนุผล
เลขานุการนายกฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายปกติ ทนุผล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สำหรับกรมทรัพยากรน้ำหรือทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ซึ่ง รับผิดชอบพื้นที่ของเรา ขณะนี้มีแผนเข้าไปในแผนทรัพยากรน้ำปี ๒๕๖๐ อ่างเก็บน้ำ ชุมเหมืองหมู่ที่ ๔ และพื้นที่โครงการของฝ่ายหมู่ที่ ๑๒ ทางช่างทรัพยากรได้ไปสำรวจ พื้นที่แล้วปรากฏว่าที่อยู่ในเขตป่าสงวนไม่สามารถดำเนินการได้จึงต้องถอน โครงการออกจากแผน ส่วนโครงการอื่นๆ สามารถส่งเข้าแผนของกรมทรัพยากรน้ำ ได้ ซึ่งแผนของคลองชะอุ่นที่ถูกตัดออกไปหลังจากที่ไม่มีความพร้อมในเรื่องของพื้นที่ จึงขอฝากสมาชิกสภาฯ ด้วยว่าถ้ามีพื้นที่ตรงไหนที่มีความพร้อมในการดำเนินการ เรื่องน้ำก็สามารถทำได้ เพราะเรื่องน้ำจะเป็นปัญหาที่หนักขึ้นเรื่อยๆ ในการขาดน้ำ อุปโภคบริโภค

/นายสำเริง แก้วฉ่า.....

นายสำเริง แก้วฉ่ำ ประธานสภาฯ นายไพฑูรณ์ คงเดิม นายกเทศมนตรีฯ

ขอขอบคุณท่านปกติ ทนุผล เลขานุการนายกฯ ในเรื่องของน้ำ ให้สมาชิกสภาฯ ได้ดูพื้นที่ที่สามารถเสนอเข้าแผนของกรมทรัพยากรน้ำได้ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายไพฑูรณ์ คงเดิม นายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น ผมมีโครงการที่จะนำเสนอและมอบหมายแก่ที่ประชุมในการจัดทำแบบและเตรียมข้อมูลในการอุทกที่ดินในแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนหมู่ที่ ๑๓ ขอมอบให้ สท.วิทยา ลีมีวิชิต และ สท.วัฒนศักดิ์ สุขอุ้น เป็นเจ้าภาพในเรื่องการออกแบบจะให้กองช่างเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนในเรื่องของการเขียนโครงการและดำเนินการส่งโครงการก็คือหัวหน้าสำนักปลัด

นายสำเริง แก้วฉ่ำ ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้นำเรียนชี้แจง ซึ่งท่านติดต่อประสานงานกับหน่วยงานนอกและได้งบประมาณมาเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

๖.๕ แจ้งรับโอน (ย้าย) นายสุบิณ รัตนพันธ์ พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายช่างโยธา

นายสำเริง แก้วฉ่ำ ประธานสภาฯ นายสุบิณ รัตนพันธ์ นายช่างโยธา

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายสุบิณ รัตนพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ หลายท่านก็คงเป็นที่รู้จักกันดีเพราะเคยร่วมงานกันมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ซึ่งผมเป็นบุคคลในพื้นที่ งานกองช่างเป็นภาระกิจสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายสำเริง แก้วฉ่ำ ประธานสภาฯ

ขอต้อนรับคุณสุบิณ รัตนพันธ์ นายช่างโยธา สมาชิกสภาฯ สามารถติดต่อประสานงานได้ในงานกองช่าง ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี สำหรับวันนี้การดำเนินการประชุมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วผมขอปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ช่วยให้การดำเนินการประชุมในวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย กระผมขอปิดการประชุมขอบคุณค่ะ

/ปิดการประชุมเวลา.....

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.

(ลงชื่อ) สุพรรณนิกา อินทร์จันทร์ ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสุพรรณนิกา อินทร์จันทร์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(ลงชื่อ) จิรนนท์ อินทมุสิก เลขานุการสภาเทศบาลฯ

(นางสาวจิรนนท์ อินทมุสิก)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล

*** คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น**

(ลงชื่อ) วิทยา ชำนินวน ประธานกรรมการ

(นายวิทยา ชำนินวน)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

(ลงชื่อ) ธีระศักดิ์ จันทรสุขศรี กรรมการ

(นายธีระศักดิ์ จันทรสุขศรี)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

(ลงชื่อ) รัตนา แก้วพิชัย กรรมการ/เลขานุการ

(นางรัตนา แก้วพิชัย)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

- สภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ได้รับรองรายงานการสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ) สำเริง แก้วฉ่ำ ผู้ตรวจรับรองความถูกต้อง

(นายสำเริง แก้วฉ่ำ)

ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....